

ภาพกิจกรรม OSEC Clinic สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา



นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2015 ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ว่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา มีบทบาทสำคัญและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-เมียนมาในระดับทวิภาคีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา ปี 2557 มีมูลค่า 2.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 จากปี 2556 ที่มีมูลค่า 1.96 แสนล้านบาท จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการเปิดด่านการค้าเพิ่มขึ้น การส่งเสริมการลงทุน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเส้นทางแม่สอด เมียวดี กอกระเร็ก ผาอัน หงสาวดี ย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า ทำให้การค้าไทย-เมียนมามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดสัมมนาในเรื่อง “ขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียน รุก-รับ AEC” สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เต็มรูปในปี 2559 ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาในเรื่องขั้นตอน กฎ ระเบียบใหม่ๆ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การขอใบรับรอง/ใบอนุญาตต่างๆ ด้านสินค้าข้ามพรมแดนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง สามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ลดความผิดพลาดและลดการทำงานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร ทำให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการดำเนินการตามความตกลงอาเซียน สำหรับการพัฒนา ASEAN Single Window ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมรุก-รับ AEC ก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน

รูปแบบการจัดสัมมนา ประกอบด้วย

การจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรอง/ใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ระเบียบปฏิบัติ เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน เช่น กฎหมายศุลกากร ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น

การจัดกิจกรรม OSEC Clinic บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการและเอกชน แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ณ บริเวณหน้าห้องสัมมนา

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวสรุปว่าการจัดงาน One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 1,200 ราย โดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://onestopservice.ditp.go.th>